

## CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

### Giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

-----

Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất” và Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 với những nội dung như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, kiến thức pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp cho đoàn viên, thanh niên công nhân, viên chức và người lao động, góp phần xây dựng Thành phố thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

2. Tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên công nhân, viên chức và người lao động.

3. Phát huy có hiệu quả thế mạnh của từng đơn vị, tạo động lực, nguồn lực và cơ chế phối hợp thống nhất trong hệ thống cơ sở trực thuộc của Liên đoàn Lao động Thành phố và Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là Công đoàn cơ sở và cơ sở Đoàn trực thuộc.

4. Đẩy mạnh việc thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các đơn vị doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

#### II. NỘI DUNG PHỐI HỢP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG:

Nội dung chương trình công tác phối hợp giữa Thành Đoàn và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:



1. Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, vun đắp lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực - tự cường - tự chủ, tình yêu nước; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên công nhân, viên chức và người lao động; nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên công nhân, người lao động, chủ doanh nghiệp và nhận thức của xã hội về vai trò của đoàn viên, thanh niên công nhân và tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp.

2. Phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong lao động sản xuất của đoàn viên, thanh niên công nhân, viên chức và người lao động tham gia khôi phục sản xuất kinh doanh, khắc phục hậu quả của dịch bệnh Covid-19, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, phát triển kinh tế - xã hội Thành phố, hướng đến xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển vững mạnh, bền vững.

3. Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đặc biệt là cho đoàn viên, thanh niên công nhân, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, thanh niên công nhân, viên chức và người lao động.

4. Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng thiếu nhi là con em đoàn viên, thanh niên công nhân, viên chức và người lao động trên địa bàn Thành phố.

5. Tập trung xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, góp phần tích cực trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

#### **1. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố:**

1.1. Chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động Thành phố và Thành Đoàn.

1.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật có liên quan đến người lao động, đặc biệt Bộ Luật Lao động (sửa đổi bổ sung năm 2019), có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Luật Công đoàn năm 2012; Công ước Quốc tế số 98 về quyền thương lượng tập thể, Công ước số 87 về tự do hiệp hội và bảo vệ quyền tổ chức trong công nhân, viên chức và người lao động, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp tổ



chức và giới thiệu người tham gia học các lớp về học tập lý luận chính trị cơ bản, sơ cấp, trung cấp nhằm từng bước bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao nhận thức về lý tưởng, vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

**1.3.** Vận động đoàn viên, công nhân, người lao động tham gia tích cực các phong trào thi đua phục hồi sản xuất, khắc phục hậu quả sau dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Tổ chức các hội thi dành cho công nhân kỹ thuật cao thuộc ngành kinh tế trọng điểm của Thành phố; qua đó tuyên dương những tay nghề trẻ giỏi và nhân rộng điển hình trên địa bàn Thành phố.

**1.4.** Phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo và động viên kịp thời cho đoàn viên, người lao động khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo (bị mất việc, ngừng việc); thực hiện công tác giới thiệu việc làm cho người lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đặc biệt là phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa phục vụ đoàn viên, người lao động.

**1.5.** Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo cho con đoàn viên, thanh niên công nhân, viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt qua việc tổ chức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, tổ chức Trại hè Thanh Đa; phối hợp xây dựng, tổ chức chương trình, các hoạt động phong trào xây dựng gia đình thanh niên công nhân trẻ no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

**1.6.** Tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở những đơn vị có đủ điều kiện; tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn tiếp cận với thanh niên công nhân, người lao động và chủ doanh nghiệp để từng bước xây dựng hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước nơi đã có tổ chức Công đoàn. Quan tâm bồi dưỡng cơ cấu đại diện cán bộ trẻ, tiêu biểu đủ điều kiện vào Ban Chấp hành Công đoàn các cấp để tăng cường công tác phối hợp tổ chức hoạt động.

**1.7.** Phối hợp xây dựng tổ công nhân tự quản, khu nhà trọ, khu lưu trú văn hóa; phát huy vai trò của các Tổ công nhân tự quản, khu nhà trọ, khu lưu trú trong việc tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố, từng bước xây dựng khu nhà trọ công nhân “Văn minh - Nghĩa tình”.

## **2. Trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành Đoàn:**

**2.1.** Chỉ đạo cơ sở Đoàn khu vực quận, huyện Đoàn và Thành Đoàn Thành phố Thủ Đức, khu vực Công nhân Lao động trực thuộc Thành Đoàn triển khai thực hiện chương trình liên tịch của cấp Thành; đồng thời căn cứ chương trình liên tịch và tình hình thực tiễn tại đơn vị tổ chức ký kết liên tịch hoạt động



với Công đoàn cùng cấp. Chỉ đạo cơ sở Đoàn khu vực địa bàn dân cư phối hợp tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, công nhân tại các tổ công nhân tự quản, khu nhà trọ, khu lưu trú trên địa bàn.

**2.2.** Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức giai cấp trong đoàn viên, thanh niên công nhân, viên chức và người lao động. Thường xuyên phối hợp tổ chức cho đoàn viên, thanh niên công nhân, viên chức và người lao động tìm hiểu về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước với hình thức tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các buổi sinh hoạt chuyên đề, các hội thi,... Phối hợp tổ chức các lớp học tập các bài lý luận chính trị cơ bản, sơ cấp, trung cấp cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên công nhân. Tổ chức các hoạt động tìm hiểu truyền thống, tôn vinh nghề nghiệp, gặp gỡ điển hình các cá nhân tiêu biểu trong lao động qua đó tăng cường công tác giáo dục truyền thống giai cấp công nhân, truyền thống ngành nghề, giúp đoàn viên, thanh niên công nhân, viên chức và người lao động nâng cao lý tưởng cách mạng, lòng yêu ngành, yêu nghề, từ đó kế thừa và phát huy truyền thống của địa phương, đơn vị.

**2.3.** Tổ chức tuyên truyền, tìm hiểu kiến thức, phổ biến chính sách pháp luật nói chung, đặc biệt tuyên truyền Bộ Luật Lao động năm 2019, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Thanh niên năm 2020, Luật Cán bộ, công chức năm 2018 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 trong công nhân, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Tổ chức hội thi sáng tạo khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hội thi “Tìm hiểu, tuyên truyền và hiến kế cải cách hành chính”, hội thi tay nghề. Qua đó, phấn đấu tổ chức bình chọn, giới thiệu các gương thanh niên công nhân điển hình, giới thiệu các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất nhằm giới thiệu rộng rãi trong xã hội, đưa những sản phẩm và ý tưởng hay, thiết thực đi vào thực tiễn cuộc sống nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10).

**2.4.** Vận động các suất học bổng hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên công nhân, viên chức và người lao động nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, ngoại ngữ, tin học.

**2.5.** Tổ chức tổ chức chương trình đồng hành cùng con em đoàn viên, thanh niên công nhân, viên chức và người lao động hằng năm: tổ chức chăm lo, trao học bổng, tặng dụng cụ học tập và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi là con em đoàn viên, thanh niên công nhân, viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, dịp Lễ, Tết...

**2.6.** Tham mưu cho đơn vị, địa phương tạo cơ chế và điều kiện để phát huy đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đặc biệt tại các đơn vị ngoài nhà nước có đông lao động về vật chất, tinh thần, tạo điều kiện và hỗ trợ học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị, kiến thức pháp luật, ngoại ngữ. Giới thiệu cán bộ Đoàn đủ điều kiện vào Ban Chấp



hành Công đoàn các cấp để tăng cường công tác phối hợp tổ chức hoạt động tại đơn vị.

**2.7.** Chủ động phối hợp với tổ chức Công đoàn trong công tác tiếp cận thanh niên công nhân, viên chức, người lao động và chủ doanh nghiệp để từng bước xây dựng hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức Đoàn; đồng thời quan tâm đến việc xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị tại các khu lưu trú, khu nhà trọ có đông đoàn viên, thanh niên công nhân, viên chức và người lao động cư trú.

**2.8.** Đổi mới hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các hoạt động phong trào, các nội dung phối hợp.

### **3. Nhiệm vụ của các cấp Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:**

Căn cứ chương trình liên tịch này, Công đoàn và các cơ sở Đoàn khu vực quận, huyện Đoàn và Thành Đoàn Thành phố Thủ Đức, khu vực Công nhân Lao động trực thuộc Thành phố cần chủ động xây dựng chương trình phối hợp, xác định cụ thể các nội dung phối hợp thực hiện; đồng thời phân công trách nhiệm cho các cán bộ hoặc bộ phận thường trực để theo dõi, đôn đốc việc tổ chức phối hợp thực hiện.

#### **4. Tổ chức thực hiện:**

##### **4.1. Thành lập Ban Tổ chức:**

\* *Đồng Trưởng ban:*

- Đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, phụ trách Ban Nữ công;

- Đồng chí Phó Bí thư Thành Đoàn, Trưởng khối Phong trào Cơ quan Thành Đoàn.

\* *Phó Ban:*

- Đồng chí Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động Thành phố;

- Đồng chí Trưởng Ban Công nhân lao động Thành Đoàn.

\* *Thành viên:*

- Đồng chí Phó Trưởng Ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố;

- Đồng chí Phó Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động Thành phố;

- Đồng chí Phó Ban Công nhân lao động Thành Đoàn;

- Đồng chí Phó Ban Tuyên giáo Thành Đoàn;

- Đồng chí Phó Ban Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư Thành Đoàn;

- Đồng chí Phó Ban Thiếu nhi Thành Đoàn;

- Đồng chí Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân Thành phố;

- Đồng chí cán bộ Ban Công nhân lao động Thành Đoàn;

- Đồng chí cán bộ Ban Nữ công Liên đoàn Lao động Thành phố.



**4.2. Nhiệm vụ:** Là bộ phận thường trực chỉ đạo theo dõi và tham mưu thực hiện chương trình đề ra, có chế độ sinh hoạt định kỳ 6 tháng; tham mưu tổ chức tổng kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị.

**5. Tiến độ thực hiện:**

- Tháng 12/2021: Thống nhất nội dung phối hợp giữa 02 đơn vị; tổ chức lễ ký kết và triển khai chương trình phối hợp.
- Từ tháng 12/2021 đến tháng 11/2025: Tổ chức hoạt động theo chương trình phối hợp.
- Tháng 12/2025: Tổ chức Tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.

Trong quá trình thực hiện, chương trình phối hợp liên tịch sẽ được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của Thành phố khi có sự thống nhất của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động và Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TP**



**Lê Thị Kim Thúy**

**TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN**

**PHÓ BÍ THƯ**



**Trần Thu Hà**

**Nơi nhận:**

- Trung ương Đoàn: Ban TNTH, BTNCN&ĐT, VP;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Ban Tổ chức, Ban Dân vận Thành ủy;
- Cấp ủy Thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và khu vực Công nhân lao động;
- LĐLĐ và Công đoàn cơ sở trực thuộc Thành phố;
- Thành Đoàn TP. Thủ Đức và các Quận, Huyện Đoàn, cơ sở Đoàn khu vực Công nhân lao động trực thuộc Thành Đoàn;
- Lưu (VT-LT).